

KỶ NIỆM 106 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA (7/11/1917 - 7/11/2023)

Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, phấn đấu xây dựng Việt Nam trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Ngày 25/10/1917 theo lịch cũ nước Nga (tức ngày 7/11/1917) đã được ghi vào lịch sử là ngày thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại. Đây là một trong những sự kiện vĩ đại nhất của thế kỷ XX, đánh dấu một mốc mới trong lịch sử phát triển của nhân loại. Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã cổ vũ, lôi cuốn mạnh mẽ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, trong đó có Việt Nam.



V.I.Lenin đọc diễn văn tại Quảng trường Đỏ ở Moskva trong lễ kỷ niệm một năm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, ngày 7/11/1918. Ảnh tư liệu

Cách mạng Tháng Mười Nga đã chỉ ra con đường giải phóng dân tộc Việt Nam

Đầu thế kỷ XX, các phong trào yêu nước ở Việt Nam đều thất bại vì không có đường lối cứu nước đúng đắn. Giữa lúc đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh sau gần 10 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã tiếp thu được ánh sáng của Cách mạng Tháng Mười Nga.

Tháng 7/1920, khi đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của V.I.Lenin, Nguyễn Ái Quốc sớm nắm bắt được cốt lõi trong tư tưởng của V.I.Lenin: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Luận cương đã giải đáp cho Người về con đường giành độc lập

dân tộc và tự do cho đồng bào Việt Nam mà Người đang kỳ công tìm kiếm. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc đi đến nhận thức rõ ràng về con đường giải phóng dân tộc của Việt Nam. Người khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Đó là con đường gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với xu thế thời đại.

Ngày từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (1930), Đảng đã khẳng định đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, coi đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình cách mạng Việt Nam.

Dưới ánh sáng soi đường của Cách mạng Tháng Mười Nga, với đường lối

đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và giành được những thắng lợi vĩ đại: Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; thắng lợi trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc của Tổ quốc; làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả; tiến hành công cuộc

đổi mới đất nước đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Kế thừa những giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga, Việt Nam kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Trong giai đoạn hiện nay, cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc của nhân dân các nước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội diễn ra rất phức tạp. Chủ nghĩa xã hội đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Nhận thức sâu sắc những nguyên nhân và bài học sau các sự kiện chính trị xảy ra ở Liên Xô và

các nước Đông Âu, Đảng ta đã kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986) đã khởi xướng công cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Nguyên tắc chỉ đạo sự nghiệp đổi mới được Đảng ta luôn quán triệt là: Đổi mới trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng không dao động, bi quan, đổi hướng, thay đổi mục tiêu, con đường đã chọn. Đó vừa là tư tưởng vừa là sự lựa chọn cách thức, bước đi phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng để từng bước hiện thực hóa con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn - con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Đi theo con đường Cách mạng Tháng Mười Nga, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng

lợi to lớn mang tính bước ngoặt lịch sử. Nhân dân ta kiên định sự nghiệp đổi mới, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tiếp tục con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Xã hội xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng và hướng tới là một xã hội "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Để đạt tới mục tiêu cao cả đó tất yếu phải trải qua nhiều chặng đường khó khăn, gian khổ với những bước đi, hình thức phù hợp trong suốt thời kỳ quá độ. Đại hội XIII của Đảng đã xác định chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, khởi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Nhằm hiện thực hóa định hướng nêu trên, những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng ta nhấn mạnh là:

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện, trong sạch, vững mạnh. Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "lợi ích nhóm", những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng cố lòng tin, sự gắn bó của

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần khẳng định giá trị lịch sử to lớn, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga và lãnh tụ V.I.Lenin đối với thế giới nói chung, cho dân tộc Việt Nam nói riêng. Năm 1967, nhân kỷ niệm 50 năm Cách mạng Tháng Mười, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài: "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc" trên Báo Pravda (Sự thật) của Liên Xô. Người tiếp tục khẳng định: "Giống như Mặt Trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế", đồng thời nhấn mạnh: "Cách mạng Tháng Mười mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới".

nhân dân với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập; phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất, kinh doanh; có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; hoàn thiện hệ thống pháp luật, nhất là pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự, khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước.

Giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên

trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Khoi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế; có chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam.

Hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân; đồng thời, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh; cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội, trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của cán bộ, đảng viên; tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quần lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt.

P.V (tổng hợp)

PHONG TRÀO THANH THIẾU NIÊN CHỮ THẬP ĐỎ TRƯỜNG HỌC BẮC NHỊP CẦU NHÂN ÁI

Những năm qua, phong trào thanh thiếu niên chữ thập đỏ (CTĐ) trường học đã thu hút đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh và các nhà hảo tâm tích cực hưởng ứng, tham gia. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, nhân lên những hành động đẹp trong học đường.

Trường Tiểu học và THCS Đồng Các (Đồng Hưng) hiện có 620 học sinh, trong đó hơn 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những năm qua, cùng với hoạt động dạy và học, nhà trường đặc biệt quan tâm tới phong trào thanh thiếu niên CTĐ trường học. Cô giáo Nguyễn Thị Thủy Hằng, Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: Nhiều chương trình, mô hình nhân đạo đã được nhà trường triển khai như "Ứng hộ quỹ nhân đạo cho học sinh nghèo", "Mua sách tặng

bạn"... Số kinh phí thu được từ các chương trình, mô hình dùng để hỗ trợ những học sinh không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh hiểm nghèo; trao học bổng, tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con gia đình chính sách.

Em Nguyễn Phương Thảo, học sinh lớp 3B là một trong những học sinh được nhận kinh phí hỗ trợ từ nguồn quỹ nhân đạo của nhà trường. Năm học 2022 - 2023, Thảo bị tai nạn phải phẫu thuật não. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, tưởng chừng em phải bỏ dở việc học vì chi phí phẫu thuật và điều trị quá lớn so với điều kiện gia đình. Song các thầy cô giáo và học sinh trong trường đã tình nguyện quyên góp, ủng hộ gia đình em 30 triệu đồng để giúp em vượt qua biến cố, tiếp tục con đường đến trường. Phương Thảo chia sẻ: Em rất biết ơn các thầy cô, các anh chị và các bạn trong

trường đã giúp đỡ gia đình em, giúp em có sức khỏe tốt để tiếp tục học tập. Em sẽ nỗ lực học tập tốt hơn nữa để không phụ công lao của thầy cô, bố mẹ và tình cảm của các bạn dành cho.

Để phát triển công tác thanh thiếu niên CTĐ, Trường Tiểu học và THCS Đồng Các đã tích cực kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ quỹ nhân đạo của nhà trường; lồng ghép việc tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của các chương trình, mô hình nhân đạo tới các thầy cô giáo trong trường thông qua các cuộc họp hội đồng, họp phụ huynh và bằng tin của nhà trường... Trung bình mỗi năm Trường Tiểu học và THCS Đồng Các vận động, quyên góp được gần 60 triệu đồng, giúp đỡ gần 100 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. Tính riêng năm học 2022 - 2023 đã có gần 150 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn

được giúp đỡ với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

Không chỉ có Trường Tiểu học và THCS Đồng Các, hiện nay phong trào thanh thiếu niên CTĐ tại các trường học trong tỉnh ngày càng phát triển, luôn nhận được sự tham gia của đông đảo học sinh, giáo viên, phụ huynh, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trên địa bàn tỉnh hiện có 633 chi hội CTĐ trường học với 171.717 thanh thiếu niên CTĐ. Những năm qua, Hội CTĐ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp liên ngành với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên CTĐ trường học; chỉ đạo, hướng dẫn chi hội CTĐ các trường tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, thanh thiếu niên tham gia ủng hộ, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình, mô hình như "Nuôi lợn đất tiết kiệm", "Tiếp sức đến trường", "Bàn giúp bạn"... và các phong trào, cuộc vận động lớn của Hội CTĐ như "Tết nhân ái", "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"... Bên cạnh đó, các cấp hội CTĐ còn tích cực vận động

các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tham gia ủng hộ cán bộ, giáo viên, học sinh trong các trường. Năm học 2022 - 2023, các chi hội CTĐ trường học đã vận động gây quỹ và trợ giúp 2.641 học sinh khuyết tật, học sinh nghèo và thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cấp hội CTĐ còn phối hợp với một số cơ quan thực hiện chương trình "Mỗi tuần một địa chỉ nhân đạo", "Tiếp sức đến trường" nhằm kêu gọi sự hỗ trợ cho các em học sinh nghèo; xây dựng nhà, công trình vệ sinh trường học cho các em học sinh, các trường học đặc biệt khó khăn. Kết nối với Quỹ phát triển giáo dục Việt Nam (EDF) trao 1.047 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá hơn 1,7 tỷ đồng...

Ngoài các hoạt động cứu trợ xã hội, hội viên các chi hội CTĐ trường học còn thường xuyên tham gia hiến máu. Toàn tỉnh hiện có 4 câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện tập trung ở các trường đại học, cao đẳng, tạo động lực, đội tình nguyện viên đã tổ chức 9 cuộc hiến

máu tình nguyện, tiếp nhận 1.960 đơn vị máu. Đặc biệt, thanh niên CTĐ còn tham gia hiến máu khẩn cấp khi có nhu cầu.

Ông Vũ Đức Điển, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Công tác thanh thiếu niên CTĐ trường học không chỉ là cầu nối những tấm lòng thiện nguyện với hoàn cảnh khó khăn mà còn là giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng lối sống đẹp, ứng xử văn minh. Năm học 2023 - 2024, Hội

CTĐ tỉnh tiếp tục phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động thanh thiếu niên CTĐ trường học. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ tham gia ủng hộ chương trình "Đình dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"; tổ chức tặng quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Chỉ

đạo hội CTĐ các huyện, thành phố và chi hội CTĐ các trường học rà soát, lập hồ sơ học sinh và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn để có hình thức giúp đỡ phù hợp. Tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức cho lực lượng thanh thiếu niên trong trường học về các hoạt động nhân đạo. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu niên CTĐ trường học.

THU HOÀI



Đại diện thầy cô giáo, học sinh Trường Tiểu học và THCS Đồng Các (Đồng Hưng) trao kinh phí hỗ trợ cho em Nguyễn Phương Thảo.